



ที่ อว 64.2.74/ 375 /2565

254 สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ”

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการ กำหนดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำรา  
และหนังสือวิชาการ”

2. ใบสมัคร

3. บันทึกอนุมติจัดสัมมนา และขออนุมัติให้บุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการ  
ต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนาได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน

(สามารถดาวน์โหลดจาก Facebook: CUPress Fanpage)

ด้วยในปี 2565 สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง  
“แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ” ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และ  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกันในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือ  
วิชาการ เพื่อสร้างเสริมให้คณาจารย์ได้มีแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ

สำนักพิมพ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน คณาจารย์  
และนักวิชาการของท่านให้มีแนวทางในการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ รวมทั้งการ  
พัฒนาแก้ไขปรับปรุงตำรา หนังสือวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
และการเรียนการสอน ดังนั้น สำนักพิมพ์จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์และนักวิชาการทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม  
ในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,400 บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวม  
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการสัมมนาทั้งหมด ยกเว้นค่าห้องพัก ทั้งนี้ผู้เข้าสัมมนาสามารถจองห้องพักได้โดยตรง  
กับทางโรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ ติดต่อคุณสร้อยเพชร กิ่งแก้ว  
โทร. 0-2238-0230 ต่อ 4134 (หรือท่านจัดหาที่พักเองตามอัธยาศัย)

ฯ  
/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาไปยังสำนักพิมพ์ภายในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อสำนักพิมพ์จะได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่อไป และสำนักพิมพ์จะแจ้งผลการสมัคร ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยประกาศรายชื่อทาง Facebook: CUPress Fanpage ของสำนักพิมพ์จุฬาฯ และ Line@ cupress การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบเต็มจำนวนแล้ว

ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. Facebook: CUPress Fanpage
2. เว็บไซต์โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ  
www.mandarin-bkk.com

อนึ่ง บุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่มีถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ และโปรดพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางอรทัย นันทนาดิษฐ์



สแกนเพื่อกรอกข้อมูล  
ผ่าน google form

วิภาดา  
รศ.ลดา  
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรทัย นันทนาดิษฐ์)

กรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางไปยังสถานที่จัดสัมมนาด้วยตนเอง
  2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ Facebook: CUPress Fanpage

งานการตลาด

ติดต่อ วาสนา ชำเซ็น/กุลธิดา รุ่งเรืองศิลาพันธ์

โทร. 0-2218-3269-70 www.cupress.chula.ac.th